

# CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHÒNG TRÀO CƠ SỞ CỦA THƯ VIỆN TỈNH LẠNG SƠN

## *Thư viện tỉnh Lạng Sơn*

Vượt qua những khó khăn chung của tỉnh miền núi, biên giới, đến nay mạng lưới thư viện cơ sở Lạng Sơn đã xoá được điểm trắng. Hiện tại, tỉnh đã có 11/11 Thư viện huyện, thị, ngoài ra còn có 48 tủ sách xã, phường 226/226 tủ sách pháp luật, 76 điểm bưu điện văn hóa xã. Hoạt động của Thư viện huyện đặt dưới sự chỉ đạo của Thư viện tỉnh.

Trong quá trình hoạt động Thư viện tỉnh đặc biệt chú trọng công tác xây dựng trong phong trào cơ sở, coi đó là yếu tố quyết định hiệu quả thực tiễn của công tác thư viện. Công tác xây dựng phong trào cơ sở của thư viện tỉnh Lạng Sơn được triển khai trên 3 mặt: Xây dựng cơ sở vật chất - Trang thiết bị, vốn sách và đội ngũ cán bộ chuyên trách.

### **1. Xây dựng cơ sở vật chất và vai trò của Phòng VHTT huyện.**

7/11 Thư viện huyện, thị đã có trụ sở riêng, số Thư viện còn lại đều đã có đất và đang có kế hoạch xây trụ sở. Các trụ sở đã xây dựng đều được đặt ở trung tâm huyện, thuận tiện cho việc phục vụ nhân dân. Thư viện huyện Cao Lộc đã được đầu tư 500.000.000 đ, Thư viện Lộc Bình đang được đầu tư 400.000.000 đ, Thư viện Bắc Sơn được Bộ cấp kinh phí xây dựng khang trang. Tuy đã xây dựng được cơ sở hạ tầng xong trang thiết bị vẫn còn thiếu thốn, nhất là một số Thư viện chưa được xây dựng.

Thư viện tỉnh đã có nhiều Hội nghị chuyên đề bàn về Công tác tổ chức hoạt động cơ sở để đề xuất với tỉnh và cùng phòng

VHTT các huyện, thị bàn về việc xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn ngân sách cấp cho hoạt động Thư viện huyện. Do được tỉnh và huyện quan tâm, tạo điều kiện nên các Thư viện huyện, thị hoạt động có hiệu quả, trang thiết bị phần nào cũng đã được bổ sung.

Năm 1992 trở về trước, Thư viện huyện, thị của Lạng Sơn hầu như không có trụ sở làm việc, huyện nhiều cũng chỉ có hơn 1000 bản sách vừa cũ nát vừa lạc hậu. Từ khi có sách tài trợ cho chương trình mục tiêu của Bộ VHTT, đến năm 1994 các Thư viện huyện, thị đã dần dần được hồi phục đi vào hoạt động. Tổng vốn sách của 11 Thư viện huyện, thị là 59.811 bản, bình quân mỗi Thư viện huyện có trên 5000 bản sách; báo chí 20 đến 30 loại. Vốn ngân sách cấp cho hoạt động bình quân mỗi huyện là 18.000.000 đ, nhưng việc cấp vốn cho Thư viện huyện hoạt động không đồng đều, có huyện cấp gần 30.000.000 đ cho Thư viện, có huyện chỉ cấp 6 - 7 triệu đồng 1 năm. Nhiều cán bộ lãnh đạo phòng VHTT hiểu về hoạt động Thư viện và nắm rõ thông tư 97 là cần phải cấp ngân sách đầy đủ cho hoạt động nhưng do nhiều lý do, ví dụ như những đợt tổ chức cho công tác tuyên truyền, cổ động, thể thao theo yêu cầu chỉ đạo của huyện, do vậy đã thâm vào vốn hoạt động Thư viện. Năm 1999 - 2000 Thư viện tỉnh cùng với Ban kiểm tra của Sở VHTT, kiểm tra thực hiện chi cho hoạt động Thư viện, nhiều huyện chưa thực hiện tốt. Thư viện tỉnh đã báo cáo lãnh đạo Sở VHTT, được lãnh đạo Sở VHTT nhắc nhở góp ý với lãnh đạo phòng VHTT các huyện, thị, do vậy đầu năm 2001 chi cho hoạt động Thư viện huyện, thị tốt hơn và các Thư viện huyện, thị hoạt động có hiệu quả hơn.

Cuối năm 2000 Thư viện tỉnh đã kiểm kê kho sách của 11 Thư viện huyện, thị để đánh giá chất lượng sách, vốn sách, xử lý

kỹ thuật, tổ chức hoạt động... và tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo phòng VH TT, cán bộ Thư viện huyện. Sau đợt kiểm kê, Thư viện tỉnh đã tổng hợp thông báo đến lãnh đạo phòng VH TT các huyện, thị nhằm thúc đẩy vai trò trách nhiệm của cán bộ Thư viện và lãnh đạo phòng VH TT về hoạt động Thư viện.

## **2. Vốn sách :**

Thực hiện chỉ thị 39 của Chính phủ và quyết định số 04 của Sở VH TT về đẩy mạnh công tác văn hóa thông tin ở miền núi và đồng bào các dân tộc thiểu số, Thư viện Lạng Sơn chỉ đạo các Thư viện huyện, thị chú trọng tăng cường xây dựng vốn sách, báo ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới trên cơ sở sự hỗ trợ vốn sách ban đầu của Thư viện tỉnh. Do đặc điểm tình hình của những địa bàn trên không thể cầu toàn mà phải tiến hành từng bước phù hợp với những điều kiện cho phép miễn sao huy động được nguồn sách báo từ mọi nguồn khác nhau để thực hiện chủ trương lớn của Đảng đem sách báo phục vụ công dân, đáp ứng những nhu cầu thông tin của đồng bào vùng sâu, vùng xa. Bên cạnh đó Thư viện tỉnh Lạng Sơn thường xuyên chỉ đạo Thư viện huyện, thị luân chuyển sách báo đến các điểm Bưu điện văn hóa xã, đến các đồn biên phòng phục vụ cán bộ chiến sĩ và nhân dân ở khu vực đóng quân. Với sự cố gắng, nỗ lực của mình, Thư viện tỉnh cũng đã bằng mọi cách huy động các nguồn sách của các cơ quan, đoàn thể và cá nhân để tăng nguồn sách bổ sung cho các Thư viện huyện, thị.

Thư viện tỉnh đã chỉ đạo theo đặc điểm từng huyện, có huyện chỉ làm công tác luân chuyển sách là chính, có huyện thành lập tủ sách, có huyện kết hợp giữa tủ sách xã và điểm bưu điện văn hóa xã và tủ sách pháp luật tùy theo khả năng, điều kiện lãnh đạo địa phương quan tâm.

Trên cơ sở đó cố gắng chỉ đạo xây dựng các tủ sách xã tiêu biểu để tiến tới xây dựng Thư viện xã. Hiện nay có 48 tủ sách xã đang hoạt động, trong đó có 10 tủ sách hoạt động có hiệu quả. Từ cơ sở trên Thư viện tỉnh trong năm 2002 sẽ tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm về tổ chức hoạt động phong trào cơ sở và nhân điển hình hoạt động của phong trào Thư viện cơ sở ở tỉnh Lạng Sơn.

Mới đây Thư viện tỉnh đã tham mưu cho Sở VH TT về kết hợp với Bưu điện tỉnh chỉ đạo điểm Bưu điện Văn hóa xã, hai ngành đã có biên bản ghi nhớ về sự phối hợp này để chỉ đạo hoạt động. Được sự quan tâm của tỉnh đã cấp kinh phí 118.000.000 đ để mua 8736 bản sách phân phối cho 76 điểm Bưu điện văn hóa xã, bổ sung một số lượng đáng kể cho vốn sách của Thư viện cơ sở. Từ kết quả của sự quan tâm đầu tư, những năm gần đây công tác phục vụ bạn đọc ở cơ sở đã có chuyển biến rõ rệt, năm 1999 - 2000, 7/11 Thư viện cấp 4000 thẻ, số lượt bạn đọc đến Thư viện trên 300.000, lượt sách báo luận chuyển ngày càng tăng. Các Thư viện huyện, thị cũng thường xuyên tổ chức được các hoạt động Thông tin tuyên truyền như tổ chức Hội thi kể chuyện sách, vận động bạn đọc tham gia các cuộc thi tìm hiểu do địa phương và Trung ương phát động, được đông đảo bạn đọc tham gia.

### **3. Công tác bồi dưỡng cán bộ Thư viện cơ sở :**

Hiện tại 11 Thư viện huyện, thị trong tỉnh đã có cán bộ chuyên trách trong đó 4/11 có trình độ đại học, 6/11 có trình độ trung cấp còn lại 1 trình độ sơ cấp. Hàng năm Thư viện tỉnh mở lớp tập huấn cho cán bộ cơ sở nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và kỹ năng công tác Thư viện, tính năng động sáng tạo cho các cán bộ thư viện cơ sở nhằm tạo điều kiện cho địa phương tự tổ chức phục vụ tốt nhu cầu bạn đọc.